

แผนการสอน

วิชา ศ 471 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

EC 471 International Monetary Economics

วัน พุธ สัปดาห์ เวลา 09.30-12.20 น. (3 ชั่วโมง)

ผู้สอน อ.ดร. พัชรานุช ศรีประสิทธิ์ (ศบ (เกียรตินิยม), ศม.,Ph.D.)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของความไม่สมดุลในดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของดุลการชำระเงินและระบบการเงินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นถึงปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาค 1/2553

สัปดาห์ที่	เนื้อหา/ประเด็นการสอน	กิจกรรมเพิ่มเติม
1	ความรู้เบื้องต้น ความสำคัญและความหมายของเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	ทบทวนความรู้เดิม
2	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ทำโจทย์การบ้าน
3	ตลาดเงินตราต่างประเทศ 1	ทำโจทย์การบ้าน
4	ตลาดเงินตราต่างประเทศ 2	ทำโจทย์การบ้าน
5	ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน	ทำโจทย์การบ้าน
6	ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ	ทำโจทย์การบ้าน
7	เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสบการณ์จริง
8	สอบกลางภาค	
9	รายได้และบัญชีเดินสะพัด	ทำโจทย์การบ้าน
10	อัตราแลกเปลี่ยนและบัญชีเดินสะพัด	ทำโจทย์การบ้าน
11	<ul style="list-style-type: none">วิธีทางการเงินและวิธีทางสินทรัพย์การแทรกแซงค่าเงินเพื่อปรับดุลยภาพ	ทำโจทย์การบ้าน
12	นโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคของระบบเศรษฐกิจเปิด <ul style="list-style-type: none">ดุลยภาพภายใน-ภายนอก	ทำโจทย์การบ้าน
13	ระบบการเงินระหว่างประเทศ	ทำโจทย์การบ้าน

14	ความสัมพันธ์ของดุลการชำระเงินและระบบการเงิน และปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน	ทบทวนก่อนสอบได้
15	ให้นิสิตนำเสนอรายงาน	ประเมินผลการวิจัย ในห้องเรียน
16	สอบปลายภาค	

ประเมินผลการเรียน

1. สอบกลางภาค	30 %
2. สอบปลายภาค	35 %
3. การบ้าน (โจทย์ที่ให้)	10 %
4. การทำวิจัยในชั้นเรียน	15%
5. การเข้าชั้นเรียน	10 %
รวม	100 %

ตำราอ่านประกอบ

พรายพล คุ่มทรัพย์, เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล, การค้าและการเงินระหว่างประเทศ, ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2537

ฐาปนา จีนไพศาล, การเงินระหว่างประเทศ, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศรีวงศ์ สุมิตร, ความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

ศรีวงศ์ สุมิตร, สาลินี วรรณบุตร, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

Bennett T. McCallum, International monetary economics, Oxford University Press, 1996

W. M. Scammell, International monetary policy, Macmillan, 1962